
สภามหาวทิยาลยัรับรองรายงานการประชมฉบบันีแล้วุ  
ในการประชม ครังท ี ุ ๑๖/๒๕๕๒ วนัท๑ี๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ครงัที ๑๕/๒๕๕๒ 

วนัพุธ ที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุมเอืองผงึ ชนั ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผูม้าประชมุ 
๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

และ อปุนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบด ี

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 
๔. รศ.ว่าทร้ีอยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

๕. ดร.จรญู คาํนวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายทนิกร นาํบุญจติต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.    นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเออื บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ                ชยางกูร           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.สนิท   สตัโยภาส รองอธกิารบด ี
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
๑๒. ผศ.เยียมลักษณ ์ อดุาการ คณบดีคณะครศุาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชืน ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร

๑๕. รศ.ประสทิธ ิ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 
๑๖. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 
๑๗. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 
๑๘. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบด ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 
การประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



   -๒- 

ผูไ้ม่มาประชมุ 
๑. ดร.ศุภวตัร ภวูกุล           ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 
๒. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายวัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.อทุยั สอืกระแสร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าทร้ีอยตรีโกศล         แสงงาม              ผู้ปฏบิตัิหน้าทใีนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณฎัฐมล คาํวัง นิติกรประจาํสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผศ.สมุิตรา  ศรีชูชาต ิ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
เริมประชมุเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี 
 
ระเบยีบวาระที ๑  เรืองทีประธานแจง้ทีประชมุทราบ 
 
 ๑.๑   เรืองแจง้ของประธานทีประชมุ  
 

    - ไม่มี - 
 
 ๑.๒  เรืองแจง้ของมหาวิทยาลยั 
 

    - ไม่มี - 
 
 ๑.๓ เรืองแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
 
  ๑.๓.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจํา ขอลาออกจากตําแหน่ง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งทีประชุมว่า ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครังท ี๓/๒๕๕๑ 

เมือวันท ี๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๓- 

จากคณาจารย์ประจํา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที ๑๐/๒๕๕๑ เรือง ผลการเลือกกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ลงวันท ี๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตังแต่วันท ี 

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นัน  
 บัดนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ทไีด้รับเลือก

ตามประกาศดังกล่าว ได้ขอลาออกจากตาํแหน่ง ตังแต่วันท ี๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 
 รับทราบ การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
สารุ่ง ตันตระกูล ตงัแต่วันท ี๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 

 ๑.๓.๒ การประชมุสมัมนา เรือง บทบาทของสภามหาวิทยาลยักบัการกํากบันโยบาย

ในสหรฐัอเมริกา : ประสบการณจ์ากการศึกษาดูงานเพอืการพฒันา 

สภามหาวิทยาลยัของไทย วนัที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ตามทศีูนย์ภมูิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ได้มีหนังสอืท ี๐๘.๑๐๗.๒๙/๒๕๗/๑๐/๐๙ 

ลงวันที ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการนาํเสนอและร่วมสัมมนา

เรือง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกบัการกาํกบันโยบายในสหรัฐอเมริกา : ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
เพือการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยของไทย” เมือวันศุกร์ ท ี๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ 

ฟอร์จูน เมอร์เคียว กรงุเทพฯ ทผ่ีานมา นัน 
 ในการดังกล่าว มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสมัมนา จาํนวน ๘ คน ดังนี 
  ๑. รศ.ว่าทร้ีอยตรีสกล แก้วศิริ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตาํแหน่ง 
  ๒. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ 
  ๓. ผศ.เยียมลักษณ ์อดุมการ คณบดีคณะครศุาสตร์ 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
  ๔. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
  ๕. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชืน ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
  ๖. รศ.ประสทิธ ิกจิจนศิริ กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยป์ระจาํ 
  ๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 
  ๘. นายถนัด บุญชัย รองอธกิารบด ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ซึงมีสรปุผลการประชุมสมัมนาฯ ดังกล่าว รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นาํเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 
 รับทราบ  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๔- 

 ๑.๓.๓ แนะนาํกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจําคนใหม่ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํคนใหม่ คือ  

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ซึงเริมดาํรงตาํแหน่งตังแต่วันท ี๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 

ระเบยีบวาระที ๒  เรืองรบัรองรายงานการประชมุ  
 
 ๒.๑ รายงานการประชมุ ครงัที ๑๔/๒๕๕๒ วนัที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอทีประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครังท ี๑๔/๒๕๕๒ วันท ี๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง

รายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และทแีก้ไขเพิมเติม 

(ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม 
  
 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้แกไ้ข ดงัน ี
 
 ๑. หน้า ๑๐ ระเบียบวาระท ี๑.๒.๑ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “๑.๒.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํได้รับอนุญาตไห้ลาศึกษาต่อ” 
  เป็น “๑.๒.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํได้รับอนุญาตไห้ให้ลาศึกษาต่อ” 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที ๑๔/๒๕๕๒ วันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ตามทแีก้ไข 

 
ระเบยีบวาระที ๓  เรืองสืบเนอืง 
 

 ๓.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ว่าดว้ย วิทยาลยันานาชาติ พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทีประชุมว่า ตามทสีภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังท ี

๑๔/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติให้คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาํ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. .... กลับไปปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นัน 
 บัดนี คณะกรรมการฯ ได้ดาํเนินการ เรียบร้อยแล้วจึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 



   -๕- 

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี
 

๑. หน้า ๓๓ ย่อหน้าท ี๓ บรรทดัท ี๔ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 
จากเดิม “มิ ใช่ ส่ วนงานภายในตามปพระราชบัญญัติการบริหารส่วนภายในของ

สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
เป็น “มิ ใช่ ส่วนงานภายในตามปพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ

สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
๒. หน้า ๓๔ ข้อ ๙ บรรทดัท ี๙ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 

จากเดิม “นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในวรรคสองแล้ว กรรมการตาม (๒) พ้นจาก

ตาํแหน่งเมือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสังให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือ 

มัวหมองในกรณทีถูีกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) เมือสภามหาวิทยาลัยให้ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติ” 
เป็น “นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในวรรคสองแล้ว กรรมการตาม (๒) พ้นจาก

ตาํแหน่งเมือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสังให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทนิหรือมัว

หมองในกรณทีถูีกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึทสีดุให้จาํคุก 

 (๔)(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕)(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖)(๗) เมือสภามหาวิทยาลัยให้ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติ” 

๓. หน้า ๓๖ ข้อ ๑๑ วรรค ๓ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 
จากเดิม “การได้มาซึงรองผู้อาํนวยการตามวรรคหนึง ให้อธิการบดีแต่งตังรองผู้อาํนวยการ 

โดยคาํแนะนาํของผู้อาํนวยการจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกบัผู้อาํนวยการ และให้อธกิารบดีมีอาํนาจถอดถอน

รองผู้อาํนวยการโดยคาํแนะนาํของผู้อาํนวยการ” 
เป็น “การได้มาซึงรองผู้อาํนวยการตามวรรคหนึง ให้อธิการบดีแต่งตังรองผู้อาํนวยการโดย

คาํแนะนาํของผู้อาํนวยการจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกบัผู้อาํนวยการ และให้อธิการบดีมีอาํนาจถอดถอน

รองผู้อาํนวยการโดยคาํแนะนาํของผู้อาํนวยการ และให้อธกิารบดีมีอาํนาจถอดถอนรองผู้อาํนวยการ” 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๖- 

๔. หน้า ๓๘ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 
จากเดิม “การกาํหนดอัตราตามข้อ ๑๕ (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการบริหารกาํหนดอตัรา

แล้วนาํเสนอมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา....” 
เป็น “การกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๕ (๒) และ (๓) ให้คณะกรรมการบริหาร

กาํหนดอตัราแล้วนาํเสนอมหาวิทยาลัยเพือพิจารณา....” 
๕. หน้า ๔๐ ข้อ ๒๗ ให้นาํไปต่อจากข้อ ๔ เป็นข้อ ๕ ข้อ ๕ เดิมให้เปลียนเป็นข้อ ๖  
๖. ให้เพิมบทนิยามคาํว่าหลักสูตรนานาชาติ โดยให้หมายความรวมทงันักศึกษาไทยและนักศึกษา

ชาวต่างชาติ 
๗. หน้า ๓๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 

จากเดิม  “ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 “อธกิารบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 “วิทยาลัยนานาชาติ” หมายความว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่” 
เป็น  “ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฎัฏเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภฎัฏเชียงใหม่ 
 “อธกิารบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎฏเชียงใหม่ 
 “วิทยาลัยนานาชาติ” หมายความว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎฏ

เชียงใหม่” 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. .... 

ตามรายละเอยีดทนีาํเสนอและทแีก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ๔  เรืองเสนอเพอืพจิารณา 
 
 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 
 ๔.๑.๑  (ร่าง) แผนดําเนนิงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวิทยาลยั ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
 ประธานกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

นาํเสนอทีประชุมว่า ตามทสีภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครังท ี๑๑/๒๕๕๒ เมือวันท ี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครังท ี๑๒/๒๕๕๒ เมือวันท ี๑๐ กนัยายน ๒๕๕๒ ได้มีมติให้แต่งตัง 

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๗- 

เพือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและ

การวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามคาํสังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ท ี๕๔/๒๕๕๒ ลงวันท ี๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 บัดนี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังท ี

๑/๒๕๕๒ เมือวันท ี๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครังท ี๒/๒๕๕๒ เมือวันท ี๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ได้กาํหนดแผนการดาํเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ เพือดาํเนินการตามเจตนารมณข์องสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ เพือจักได้ดาํเนินการต่อไป 
 
 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี

๑. มิติการประเมินด้านนวัตกรรมอาจพิจารณาเพิมเติมตัวชีวัดเพือให้สามารถประเมิน
มหาวิทยาลัยเกียวกับการบริหารแบบเครือข่ายหรือการมีส่วนร่วมว่าควรมีนวัตกรรมอะไรเพิมเติม

หรือไม่อย่างไร 
๒. มิติการบริหารจัดการควรเน้นตัวบ่งชีเกยีวกบั “ธรรมาภิบาล” ให้มากขึน และควรมีการประเมิน

การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วย 
๓. การประเมินวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ควรมีลักษณะพิเศษทีไม่เหมือนคณะอืน กล่าวคือ  

ควรเป็นการประเมินเพือพัฒนาและให้คาํแนะนําทีเป็นช่องทางหรือโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะ 

ในด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรมีบทบาทสนับสนุนงานวิชาการในพืนทีอย่างไร 

เพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะแตกต่างจากเชียงใหม่โดยสนิเชิง เช่น ข้าราชการส่วนใหญ่ปฏบิัติงาน 

๑-๒ ปี เพือรอการย้ายทาํให้ไม่ต่อเนือง รวมถงึควรดาํเนินการอย่างไรในการทจีะเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิน 
เป็นต้น ซึงการประเมินลักษณะนีจะเป็นประโยชน์มากกว่าการชีว่าการทาํงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

ถูกหรือผดิอย่างไร 
๔. ควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย เนืองจากเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย 
๕. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเหน็ทางเวบไซต์ ควรมีมาตรการเกยีวกบัการรักษาความปลอดภัย

ของผู้ตอบให้ชัดเจนเพือปกป้องผู้ให้ข้อมูล จะทาํให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สกึปลอดภัยและยินดีให้ข้อมูลทางเวบไซต์ 

มิเช่นนันแล้วถ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ว่ามีการแสดงความคิดเหน็จากทใีด หรือใครเป็นผู้

แสดงความคิดเหน็ จะทาํให้มีผู้ให้ข้อมูลทางเวบไซต์น้อยมาก 
๖. เห็นว่ามิติการประเมินทัง ๔ ด้าน มิติการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการสาํคัญทีสุด 

ส่วนอีก ๓ ด้านเป็นเรืองของการบริหารจัดการเท่านัน ดังนัน ควรเพิมรายการในมิติการประเมินด้าน

คุณภาพการให้บริการให้มากขึน เพือจะได้เหน็ตัวชีวัดว่านักศึกษาทผีลิตออกมาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

จริง ๆ โดยเน้นไปทคุีณภาพของนักศึกษา 
๗. ควรเพิม “คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน” ในมิติการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๘- 

๘. คณะกรรมการฯ คงไม่สามารถประเมินระบบการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนของ

มหาวิทยาลัยได้ หน้าทหีลักควรเป็นการประเมิน Output และ Outcome ส่วน Process ควรเป็นหน้าทขีอง
มหาวิทยาลัยโดยตรง คณะกรรมการฯ อาจให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเท่านัน ส่วนการประเมิน 

Output และ Outcome ทผ่ีานมา โดยส่วนใหญ่จะเน้น Output มากกว่า Outcome ในกรณีนีคณะกรรมการฯ 

ควรพิจารณาประเมิน Outcome ให้มากกว่า Output จะเป็นประโยชน์มาก 
๙. ปัจจุบันปัญหาทีพบมากทีสุดคือมหาวิทยาลัยไม่มี Focus ให้คณะกรรมการฯ ทาํให้ 

ดูเสมือนว่าคณะกรรมการฯ ต้องกาํหนด Focus ขึนเอง ซึงอาจจะใช่หรือไม่ใช่กไ็ด้ ดังนัน มหาวิทยาลัย

ต้องรู้ ว่าต้องการ Focus ในเรืองใดแล้วนาํเรืองนันมาประสานกบัคณะกรรมการฯ เพือขอรับการประเมิน 
๑๐. หน้า ๕ บรรทัดที ๔ จากท้าย ควรตัดคาํว่า “สกอ.” ออก เพราะ สกอ. ยังไม่ได้ประเมิน

มหาวิทยาลัย ทุกครังทีผ่านมาเป็นการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยกรอบที สกอ. 

มีให้เท่านัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เห็นชอบแผนดาํเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รายละเอยีดตามทคีณะกรรมการฯ นาํเสนอ  โดยให้คณะกรรมการฯ นาํข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยไปพิจารณาใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ (ร่าง) แผนดําเนนิงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ในตําแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอทีประชุมว่า ตามทีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ในคราวประชุมครังที ๑๐/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครังท ี 

๑๑/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติให้แต่งตัง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” รายละเอียดตามคาํสังสภา-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท ี๕๓/๒๕๕๒ ลงวันท ี๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 บั ด นี  คณะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิ นผลงานในตํ าแหน่ งคณบดี  

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครังที ๑/๒๕๕๒ เมือวันที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒  

และในคราวประชุมครังที ๒/๒๕๕๒ เมือวันที ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้พิจารณากําหนดแนวทาง 

การดาํเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เพือดาํเนินการตามเจตนารมณข์องสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบและพิจารณา 

ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ เพือจักได้ดาํเนินการต่อไป 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๙- 

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี
 

๑. วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ 2 ข้อแรกเริมต้นเป็นการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทาํให้ดูเหมือนกับเน้นประเมินเรืองงบประมาณ ซึงเรืองงบประมาณเป็นส่วนหนึงของการบริหารงาน 

ไม่ควรใช้เป็นตัวนาํในการประเมิน ควรให้งานเป็นตัวนาํ 
๒. มิติในการประเมินควรเน้นเรือง “ธรรมาภิบาล” ด้วย 
๓. คณะกรรมการฯ ควรประเมินการทาํงานของคณบดีสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น คณะครุศาสตร์ขับเคลือนการผลิตครูอย่างไร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีขับเคลือนในการผลิตบัณฑิตทสีนองความจาํเป็นและความขาดแคลนของประเทศชาติ

อย่างไร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีจุดเน้นในเรืองของภาษาและวัฒนธรรมอย่างไร เป็นต้น 
๔. ควรเพิมเติมประเดน็การประเมินคณบดี (๑) การระดมทรัพยากร เพราะคณบดีควรมีบทบาท

ในการระดมทรัพยากรเพือการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (๒) จาํนวนเครือข่ายทเีพิมขนึหลังจากรับตาํแหน่ง  

เพราะคณบดีควรมีส่วนในการสร้างเครือข่ายเพือการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย 
๕. คณะ/วิทยาลัย ควรให้ความสาํคัญกับคุณภาพของบัณฑิต การผลิตบัณฑิตควรมองไป

ข้างหน้าว่าจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไร คุณภาพของบัณฑติจะเป็นตัวบ่งชีในเรืองนี  

๖. ระยะเวลาการติดตามในเอกสารหน้า ๘ ควรเพิมเติมรายละเอยีดให้ชัดเจนขนึ 
๗. แนวคิดการทํางานเป็นทีม  ในเอกสารหน้า  ๓ ไม่ควรระบุหน้าทีแต่ละตําแหน่ง 

ในเครืองหมายวงเลบ็อกีแล้ว เพราะการยืนตาํแหน่งทกีาํหนดไว้สอืความหมายในตัวเองอยู่แล้ว การกาํหนดไว้

จะเป็นการจาํกดับทบาทหน้าท ีและสไตล์การเล่นทเีหน็ตามแผนภาพควรเป็น ๕ – ๓ – ๒  
๘. คณะกรรมการประเมินฯ ทงัสองชุดควรได้มีโอกาสประสาน/ปรึกษาหารือ เพือให้การประเมิน

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เหน็ชอบแผนดาํเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี 

รายละเอยีดตามทคีณะกรรมการฯ นาํเสนอ โดยให้คณะกรรมการฯ นาํข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-

มหาวทิยาลัยไปพิจารณาใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ การพฒันาหลกัสูตรและการบริหารจดัการ ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป  

ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์สนิท สตัโยภาส รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้

ดาํรงตาํแหน่งบริหาร นาํเสนอทปีระชุมเพือระดมความคิด เรือง การพัฒนาหลักสตูรและการบริหารจดัการ 

ในหมวดวิชาศกึษาทวัไป เพือระดมความคิดจากสภามหาวทิยาลัย โดยมข้ีอมูลประกอบการระดมความคิด

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๐-

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี
 

๑. หลักของการบริหารวิชาศึกษาทวัไปทสีาํคัญคือการสร้างจิตสาํนึกและเน้นการปฏบิัติให้มาก 

แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเน้นทฤษฎีมากเกนิไปซึงแตกต่างจากหลายปีก่อนทเีน้นภาคปฏบิัติหรือมีกจิกรรม

หลากหลายรูปแบบ ซึงข้อจาํกัดของมหาวิทยาลัยในเรืองห้องเรียนทาํให้รายวิชาศึกษาทวัไปส่วนใหญ่

จัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถดาํเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนัน 

ควรรือปรับระบบการบริหารจัดการในเรืองนี 
๒. คุณลักษณะของบัณฑิตทพึีงประสงค์ทงั ๕ ข้อ มี ๔ ข้อทเีป็นการพัฒนาเฉพาะตัวนักศึกษา 

และมีเพียงข้อเดียวทเีป็นเรืองวิชาความรู้  กล่าวคือ ข้อ ๓.๑  ๓.๒  ๓.๓  และ ๓.๕ เหน็ว่าเป็นการพัฒนา

ตนเองของนักศึกษาเท่านันคือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง ในขณะทมีีเพียง

ข้อ ๓.๔ ทีเป็นเรืองของวิชาการให้ความรู้ ในวิชาทีตนเองเรียน ถ้าเป็นอย่างนีเห็นว่าเป็นข้อด้อย

มหาวิทยาลัย สะท้อนให้เหน็เป็นตัวบ่งชีได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีคุณภาพ ดังนัน ควรจะ

เน้นเรืองวิชาทเีป็นเลิศในสาขาวิชาทนัีกศึกษาเรียน ซึงเมือสาํเรจ็การศึกษาแล้วสามารถนาํไปใช้ในการพัฒนา

วิชาชีพได้ 
๓. วิชาการศึกษาทวัไปถอืว่าเป็นส่วนเสริมของวิชาชีพ ซึงนักศึกษาต้องเรียน แต่ในโลกปัจจุบัน

รวมถึงในอนาคตด้วย โอกาสทคีนจะทาํงานไม่ตรงกบัสาขาวิชาชีพทจีบมีมากขึน สังเกตได้จากปัจจุบัน

บัณฑิตทีมีงานทาํไม่ตรงกับสาขาวิชาทีจบมีมากขึน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปลียนไป

ตลอดเวลา ดังนัน วิชาศึกษาทวัไปควรจะเสริมความสามารถเหล่านีให้นักศึกษา เพือให้สามารถแสวงหา

การทาํงานทีนอกเหนือจากอาชีพเดิมได้ ซึงอยู่ทกีารแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองไม่ได้อยู่ในวิชาชีพของ

ตนเองทเีรียนอยู่  
๔. ในเรืองนีอาจพิจารณาได้ ๒ ประเดน็ คือ (๑) ด้านทศิทาง สงัคมปัจจุบันเป็นสงัคมพหุวิชาการ

มากขึน ดังนัน จะรู้ ด้านเดียวไม่ได้จาํเป็นต้องรู้หลายๆ เรือง เพือจะทาํให้ตนเองโดดเด่น แตกต่าง  

ซึงวิชาศึกษาทัวไปกค็ือวิชาเตรียมความพร้อมของชีวิต หรือวิชาเสาเขม็แห่งชีวิต (๒) ด้าน ข้อจาํกัด 

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจํานวนมาก การสอนรวมกันควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยอาจจะลดข้อจํากัดได้  

ปัจจุบันโลกเปลียนไปเรว็มาก สงิทเีราเคยคิดเคยเชือต้องนาํกลับมาคิดกนัใหม่ มีมุมมองใหม่ ๆ  
๕. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดการศึกษาในหลักสูตร ๒ ปริญญา ซึงสถาบันคลังสมอง

แห่งชาติได้มีผลงานวิจัยออกมาแล้วพบว่าในไม่ช้าคนทีมีอาชีพเดียวจะไม่สามารถหาเลียงตนเองได้  

ต้องมี ๒ อาชีพควบคู่กนัไป  
๖. การบริหารจัดการวิชาศึกษาทัวไปให้เป็นไปตามนโยบายทาํได้ยากมาก เพราะอาจารย์

ค่อนข้างมีอสิระ มีความเป็นตัวของตัวเองสงู มีความเป็นเจ้าของวิชาค่อนข้างสงู มหาวิทยาลัยอาจปฏริูปใหม่

ให้มีคณะกรรมการจัดการศึกษาทวัไปมาบริหารจัดการ 
๗. วิชาศึกษาทัวไปมีมานาน เหมือนเป็นการสร้างพืนฐานของคน เมือเปลียนหลักสูตร 

กเ็ปลียนไปเรือย ๆ จนกระทงัเข้าสู่ยุคปัจจุบันความเป็นเจ้าของวิชามีมากขึนแต่การบริหารจัดการยังอยู่

ตรงกลาง การผลิตคนในอดีตเน้นคุณภาพ หมวดวิชาการศึกษาทัวไปจะชีวัดคุณภาพได้อย่างหนึง  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๑-

แต่ปัจจุบันปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการ ไม่ใช่ปรัชญาของวิชาศึกษาทัวไปทไีม่ดี ถ้าการบริหารจัดการดี

น่าจะไม่เป็นแบบนี  
๘. การบริหารจัดการวิชาศึกษาทัวไปควรจะต้องมีเจ้าภาพเพราะทีผ่านมาเจ้าภาพคือคณบดี 

เมือเหตุการณเ์ปลียนคณบดีเปลียนการบริหารจึงเปลียน จึงควรจะนาํรปูแบบการบริหารการฝึกประสบการณ์-

วิชาชีพแบบหนึงมาใช้ คือมหาวิทยาลัยมีส่วนในการบริหารจัดการและมีตัวแทนจากทุกคณะผลัดเปลียน

หมุนเวียนกนัเข้ามาตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยวางหลักเกณฑไ์ว้ให้ชัดเจน 
๙. หลักการเรืองการศึกษาทัวไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาคล้ายกัน คือ จัดตัง

หน่วยบริหารจัดการกลาง ซึงมีหลักการอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) อาจารย์ทจีะมาสอนในเรืองนีจะต้องเป็น

อาจารย์ทผ่ีานการอบรมและไม่ขนึตรงกบัภาควิชาต้องขนึตรงกบักรรมการกลาง และให้ภาระงานนีถือว่า

เป็นส่วนหนึงของงานประจาํ (๒) การสอนวิชาศึกษาทวัไปเฉพาะนักศึกษาปีท ี๑ เท่านันไม่เกดิประโยชน์

เท่าทีควร จะต้องมีแทรกไปตลอดหลักสูตรเป็นลักษณะเหมือนกับการประกันคุณภาพ และสิงทีต้อง

กระทาํตลอดกค็ือมีการติดตามผลสงิททีาํไปว่าเป็นอย่างไร  
๑๐. ถ้าอยากให้บัณฑิตทีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความสามารถกว้าง ๆ และมี

คุณลักษณะทบ่ีงบอกถึงความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ กค็วรนาํเข้าไปไว้ในหลักสูตร สร้างคุณลักษณะของ

บัณฑิตราชภัฏเชียงใหม่ว่าจบไปแล้วจะมีอะไรบ้างเป็นจุดเริมต้นแล้วถึงจะมาทาํเรืองต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายทกีาํหนดไว้  ปัจจุบันโลกเปลียนเรว็เราให้การศึกษาทวัไปแล้วต้องให้นักศึกษาเรียนรู้ ด้วยตัวเอง 

แต่ต้องทาํได้ด้วย ดังนัน ส่วนหนึงของการศึกษาต้องเป็นกจิกรรมนอกหลักสตูร ต้องสอนวิชาทนัีกศึกษา

จะดาํรงชีวิตอยู่ในโลกนีให้ได้  
๑๑. มีตัวอย่างการสอนทใีห้นักศึกษาใฝ่รู้ โดยแทรกแนวทางปฏบิัติ แต่เมือลงมือปฏบิัติอาจารย์

แต่ละสาขากย้็อนกลับไปใช้วิธีการของตัวเอง ดังนัน คณะกรรมการชุดนีต้องได้รับการอบรม ติดตาม

อย่างต่อเนือง มิเช่นนันจะย้อนกลับไปในสิงคุ้นเคยและจะกลับไปวิชาการ และไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
๑๒. ประเดน็ทีควรพิจารณาคือภาระงานทีอาจารย์สอนวิชาศึกษาทวัไป บางครังมากกว่าภาระ

งานทสีอนปกติ เพราะถ้ามาทาํงานตรงนีมาก ๆ โอกาสทจีะพัฒนาวิชาการจะหายไปบ้างหรือไม่ อาจจะ

ต้องทาํอย่างไรในการจูงใจ ซึงในอนาคตวิชาชีพอาจจะสาํคัญน้อยกว่าวิชาศึกษาทวัไป โดยเฉพาะการ

เรียนรู้ ด้วยตัวเองเพือไปเผชิญกบัโลกทเีปลียนแปลงไปมาก 
๑๓. เรืองการบริหารจัดการวิชาศึกษาทวัไปเป็นเรืองยากทจีะทาํให้ผลได้ในระยะสนั จาํเป็นต้อง

มีแผนดาํเนินงานและทาํอย่างต่อเนือง 
 
 ๔.๒ พจิารณาแต่งตงั 
 

 ๔.๒.๑ แต่งตงัรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ  

และผูป้ฏิบติัหนา้ทีในการประชมุ  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๒-

ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ของ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ตามทสีภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังท ี

๑๑/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครังที ๑๒/๒๕๕๒ เมือวันที ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามคําสังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ท ี๕๔/๒๕๕๒ ลงวันท ี๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นัน 

 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

และ (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครังที ๑/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงมีมติให้นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แต่งตังรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏบิัติหน้าทใีนการประชุม รวม ๕ ราย  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ ทังนี ตังแต่วันที ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

ยกเว้นรายท ี๕ ตงัแต่วันท ี๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั  
  อนุมัติให้แต่งตังรองประธานกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าท ี

ในการประชุม ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวม ๕ ราย 

ดังนี 
 ๑. รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น รองประธานกรรมการ 
 ๒. รศ.เพญ็รัตน์ หงษ์วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น เลขานุการ 
 ๓. นายถนัด บุญชัย  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ  เป็น ผู้ปฏบิัติหน้าทใีนการประชุม 
 ๕.  นางสาวณฎัฐมล คาํวัง   เป็น ผู้ปฏบิัติหน้าทใีนการประชุม 
 ทงันี ตงัแต่วันท ี๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ยกเว้นรายท ี๕ ตังแต่วันท ี 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
 

 ๔.๒.๒  แต่งตงัคณะกรรมการดําเนนิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากคณาจารยป์ระจํา 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทีประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ลาออกจากตาํแหน่ง จึงทาํให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจาํว่างลง จาํนวน ๑ ตาํแหน่ง ตงัแต่วันท ี๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธกีารได้มา

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๓-

ซึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และทแีก้ไขเพิมเติม 

(ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 
 อนุมัติให้แต่งตังคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

รายละเอยีดตาม (ร่าง) คาํสงัทนีาํเสนอ รวม ๘ ราย ดังนี 
 ๑. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย วฒันานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

     เป็น ประธานกรรมการ 
 ๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 
 ๓. รศ.สนิท สตัโยภาส  รองอธกิารบด ี 

เป็น กรรมการ 
 ๔. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เป็น กรรมการ 

 ๕. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชืน ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  

เป็น กรรมการ 
 ๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นางสาวณฎัฐมล คาํวัง นิติกรประจาํสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทงันี ตงัแต่วันท ี๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 

 ๔.๒.๓  แต่งตงักรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลยั (ก.จ.ม.)  

แทนตําแหน่งทีว่าง 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ด้วยกรรมการจรรยาบรรณประจาํมหาวิทยาลัย 
(ก.จ.ม.) ทแีต่งตังจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

ว่างลงจาํนวน ๑ ตาํแหน่ง ตงัแต่วันท ี๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
บัดนี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

ในส่วนทเีกยีวข้องกบัการแต่งตังคณะกรรมการจรรยาบรรณประจาํมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) เรียบร้อยแล้ว 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๔-

 จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาแต่งตังกรรมการจรรยาบรรณประจาํมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

แทนตาํแหน่งทว่ีาง รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลยั 
 อนุมัติให้แต่งตังนางวราภรณ์ กิจจนศิริ บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการจรรยาบรรณ 

ประจาํมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) แทนตาํแหน่งทว่ีาง ตังแต่วันท ี๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป รายละเอยีด

ตาม (ร่าง) คาํสงัทนีาํเสนอ  
 

 ๔.๒.๔ แต่งตงัคณะกรรมการพจิารณาเกณฑ ์คุณสมบติั และผลงานทางวิชาการ 

ของผูเ้สนอขอแต่งตงัเป็นผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ จํานวน ๑ ราย

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุิตรา ศรีชูชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลนาํเสนอทปีระชุมว่า 

ตามทีคณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครังที ๖/๒๕๕๐ เมือวันท ี 

๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครังที ๖/๒๕๕๐ เมือวันที ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐  

มีมติให้ความเห็นในการแต่งตังให้นายวีระ เลิศสมพร อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์

และวิธีการแต่งตังและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์

พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ

พิจารณาเกณฑ ์คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอแต่งตังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา  

 
 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี
 

๑. เสนอให้แต่งตังศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการอกีจาํนวน ๒ – ๓ คน 
๒. ควรปรับข้อบังคับเกียวกับการแต่งตังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สอดคล้องกบัประกาศ ก.พ.อ. ทเีกยีวข้อง 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เห็นชอบให้แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ  

ของผู้เสนอขอแต่งตังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยแต่งตังศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการดาํเนินการ

เลือกกรรมการอกีจาํนวน ๒ – ๓ คน แล้วนาํเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพือแต่งตังต่อไป 

 
 ๔.๓ พจิารณาเรืองการศึกษา 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๕-

 ๔.๓.๑   พจิารณาทบทวนรูปแบบการบริหารในระบบภาควิชา  

และขอขยายเวลาการสรรหาหวัหนา้ภาควิชา แทนตําแหน่งทีว่าง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง

นาํเสนอทีประชุมเกียวกับการทบทวนการบริหารวิชาการทีมีภาควิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

โดยมีประเดน็การพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการแบบภาควิชา ดังนี 
  ๑. ใช้การบริหารแบบเดิม คือมีภาควิชาทเีป็นหน่วยงานรองจากระดับคณะ ก่อนทจีะถึง

สาขาวิชา  
  ๒. ให้ยกเลิกการเรียกชือสาขาวิชาทงัหมด และเปลียนแปลงการเรียกชือสาขาวิชาทงัหมด
ให้เป็นภาควิชา  

  ๓. ให้เรียกการบริหารจัดการวิชาการในมหาวิทยาลัยในวิชาชีพเป็นสาขาวิชาทงัหมด  
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
๑. ยืนยันให้มหาวิทยาลัยบริหารงานตามโครงสร้างองค์กรทีมีการแบ่งส่วนราชการ 

ในคณะเป็นภาควิชาต่อไป เนืองจากเป็นข้อกฎหมายทีต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สาํนัก และส่วนราชการหรือหน่วยงานทเีรียกชืออย่างอนืทมีีฐานะเทยีบเท่าคณะ การบริหารและการดาํเนินงาน

ของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ใ ห้มหาวิทยา ลัยดํา เ นินการให้ ไ ด้มา ซึง หัวหน้าภาควิชาในตําแหน่งที ว่ า ง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการได้มาซึงหัวหน้าภาควิชา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป กรณีพ้นกาํหนดระยะเวลาตามทรีะเบียบกาํหนดให้ดาํเนินการให้ได้มาซึงผู้สมควร

ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าภาควิชาแทนตาํแหน่งทีว่างไปแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดดาํเนินการ

โดยเรว็ต่อไป 
๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาและทบทวนการแบ่งส่วนราชการตามความในมาตรา 

๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ดาํเนินการตามขันตอนทมีี
ข้อกฎหมายและกฎระเบียนบกาํหนดไว้แล้วต่อไป 
  
 ๔.๓.๒  พจิารณาเลือกกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

สําหรบัการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่งนาํเสนอ 

ทีประชุมว่า ด้วยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือท ี 

มศ ๐๐๐๒/(ว)๒๖๔๘ ลงวันท ี๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรือง พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพือการประเมิน

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๖-

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปณิธาน อัตลักษณ์ และจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าเหมาะสมทจีะจัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใด โดยผ่านความเหน็ชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการบริการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ต่อไป 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  เหน็ชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลือกอยู่ในกลุ่ม ข (๒) สถาบันทเีน้นการผลิตบัณฑติ

ระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม สาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
 
  ๔.๓.๓  การกําหนดระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียดของหลกัสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
เลือนไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

 
 ๔.๔ พจิารณาเรืองการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 

 
 - ไม่มี - 
 
 ๔.๕ พจิารณาเรืองการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 
 ๔.๕.๑ อนุมติังบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้โครงการทีมีระบบการบริหารจดัการเอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

นาํเสนอทปีระชุมว่าเพือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาํ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โครงการทมีีระบบ

การบริหารจัดการเอง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึงคณะกรรมการ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบแล้วเมือวันท ี๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๗-

 มติสภามหาวิทยาลยั 
  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โครงการทีมีระบบการบริหารจัดการเองประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอยีดตามทนีาํเสนอ ดังนี  
  ๑. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๖,๓๓๔,๙๐๐ บาท 
    โดยให้ปรับลดรายการหรือปรับลดงบประมาณในรายการทมีหาวิทยาลัยเหน็สมควร 

เพือให้อยู่ภายในวงเงินตามทอีนุมัติซึงไม่เกนิร้อยละ ๘๐ ตามทกีฎระเบียบกาํหนดไว้ 

  ๒. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  วงเงิน ๘,๔๗๑,๘๐๐ บาท 
  ๓. บัณฑติวิทยาลัย  วงเงิน ๒๔,๑๖๓,๙๐๐ บาท  

๒๓,๑๑๓,๙๐๐  
  ๔. วิทยาลัยนานาชาติ  วงเงิน ๗,๑๒๕,๘๐๐ บาท 
  ๕. โครงการจัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษา วงเงิน ๒๑๘,๙๐๐ บาท 

ทมีีวุฒิปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสตูรบัญชีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ 
  ๖. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วงเงิน ๓,๖๔๙,๘๐๐ บาท 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ 

กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ๗. โครงการความร่วมมือจัดการศึกษา วงเงิน ๒,๓๙๒,๐๐๐ บาท 

อาํเภอแม่ลาน้อย อาํเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๘. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วงเงิน ๘๐๙,๒๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กบัสาํนักงาน 

โครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
    โดยให้ปรับลดรายการหรือปรับลดงบประมาณในรายการทมีหาวิทยาลัยเหน็สมควร 

เพือให้อยู่ภายในวงเงินตามทอีนุมัติซึงไม่เกนิร้อยละ ๘๐ ตามทกีฎระเบียบกาํหนดไว้ 

 
 ๔.๕.๒ รายงานความกา้วหนา้ ครงัที ๒ การติดตามและตรวจสอบ 

การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยั 
 

เลือนไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๘-

 ๔.๖ พจิารณาเรืองการบริหารงานบุคคล 

 
 ๔.๖.๑ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบุคลากร  

เรือง คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และเงือนไขการใหทุ้น  

เพอืสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร จากกองทุนพฒันาบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
เลือนไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที ๕  เรืองเสนอเพอืทราบหรือทกัทว้ง 

 
 ๕.๑  รายงานการเงิน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองคลัง 

สาํนักงานอธกิารบดี รายงานการเงินประจาํเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี 

๑. สรปุรายรับจริงของเงินรายได้ พร้อมแผนภมูิ 
๒. สรปุรายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้ พร้อมแผนภมูิ 
๓. สรปุรายงานการรับ – จ่ายโครงการทมีีรายได้  

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบ 
 

 ๕.๒  ประกาศคณะกรรมการดําเนนิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจํา  

ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เรือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากคณาจารยป์ระจํา แทนตําแหน่งทีว่าง ลงวนัที ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอทีประชุมว่า ตามทีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ในคราวประชุมครังท ี๑๓/๒๕๕๒ เมือวันท ี๒๔ กนัยายน ๒๕๕๒ ได้มีคาํสงัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ท ี๕๑/๒๕๕๒ เรือง แต่งตังคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ  

ลงวันท ี๒๔ กนัยายน ๒๕๕๒ นัน 

 บัดนี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 



   -๑๙-

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครังท ี๓/๒๕๕๒ เมือวันท ี๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงประกาศผลการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ แทนตาํแหน่งทว่ีาง 
 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์

และวิธกีารได้มาซึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํของมหาวิทยาลัย (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการ จึงนาํประกาศผลการเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึงมีผลให้  

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํแทนตาํแหน่งว่าง ตังแต่วันท ี

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป  

 
ระเบยีบวาระที ๖  เรืองอืน ๆ 
 
 ๖.๑ การประชมุสภามหาวิทยาลยัครงัต่อไป 
 

วันพฤหัสบดีท ี๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเออืงผึง ชัน ๒ อาคาร

ราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ 
 
เลิกประชมุเวลา  ๑๒.๒๐ น. 

 
 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 
 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑๕/๒๕๕๒ วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


